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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  22/2547  ณ  วันที่  8 ธันวาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2547

เม่ือวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.นิวัฒ เสนาะเมือง             รองคณบดีฝายบริหาร
                                                             แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. นายชัชวาลย  ยุทธชัยยางกุล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รศ. ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
24. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
26. นางพรรณวดี  ตันติศิรินทร รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1

แทนประธานสภาคณาจารย
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27. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และ
                                                             รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
28. ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
เลขานุการท่ีประชุม

30. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
                                                             ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี
ผูไมมาประชุม         -ไมมี-

ผูเขารวมประชุม
1. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจางคนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม (-ไมมี-)

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่21/2547 เม่ือวนัพุธที ่1 ธนัวาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติใหแกไข ดังนี้
- หนา 3 มติวาระที่ 4.1 ทายคํ าวา “…มีมติ” ใหเพิ่มคํ าวา “เห็นชอบในหลักการ”
เม่ือแกไขแลวถือวารบัรองรายงานการประชุมครั้ง 21/2547 เม่ือวันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2547

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    (-ไมมี-)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับโครงสรางสํ านักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา เพื่อใหระบบการบริหาร

งานในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทันตอการปรับเปล่ียน และสนองตอนโยบาย
ท่ีนํ าลงสูการปฏิบัติท่ีแทจริง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสามารถรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคตได
จงึไดจัดทํ าโครงการปรับระบบบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน และนํ าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมหาวิทยาลัยกํ าหนดเปนนโยบายใหปฏิบัติมาดํ าเนินการ ผลท่ีไดจากการดํ าเนินการนั้น
น ํามาสูการปรบัโครงสรางสํ านกังานคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยการยุบรวม ยกเลิกหนวยงานภายใตสังกัดงาน
จ ํานวน  8 หนวย และจดักลุมงานใหมเพือ่ใหเกดิประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรหิาร เปนโครงสรางสวนราชการใหม
3 กลุมงาน  ไดแก 1) กลุมงานบริหารจัดการทรัพยากร   2) กลุมงานวิชาการ  3) กลุมงานพัฒนาองคกร
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สํ าหรับหัวหนากลุมงานในเบื้องตนกํ าหนดใหเปนตํ าแหนงแบบไมมีวาระ   ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ควรก ําหนดใหคณะ/หนวยงานในมหาวทิยาลยัเสนอปรบัเปลีย่นโครงสรางสวนราชการใหแลวเสรจ็
ภายในเวลาทีกํ่ าหนด   ทัง้น้ี ทีป่ระชมุเหน็ควรใหกํ าหนดเปนภายในสิน้ปงบประมาณ 2548

2. ควรมีนโยบายและกรอบในการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสรางของคณะ/หนวยงานใหชัดเจน
เชน การกํ าหนดชือ่กลุมงานในส ํานักงานคณบด ีควรเปนชือ่เดยีวกัน ยกเวนบางคณะ/หนวยงานทีมี่
ภารกจิเฉพาะดาน อาจมชีือ่กลุมงานทีต่างออกไปได รวมทัง้ การด ํารงต ําแหนงของหวัหนากลุมงาน
ควรมวีาระ หรอืไมมีวาระ เปนตน

3. ควรมกีารจดัประชมุเลขานุการคณะ และหวัหนางานในส ํานักงานคณบด ีเพ่ือรบัทราบความคดิเหน็
และแนวทางในการปรับโครงสรางสํ านักงานคณบดีดวย ซึ่งประธานไดมอบหมายใหฝายแผนและ
สารสนเทศรับไปดํ าเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ความคืบหนาการดํ าเนินการโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรได

รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูประสานงานในการจัดทํ าขอมูลเสนอโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บัดนี้ทางคณะทํ างานเพื่อจัดทํ าขอเสนอโครงการไดมีการ
ประชุมหารือกับผูท่ีเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ หลายครั้ง และไดมีขอสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาท่ีจะเขารวมโครงการ และกลุมเปาหมาย  ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    ท้ังนี้ โครงการดังกลาว เปนโครงการที่ พลตํ ารวจเอกเภา สารสิน นายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการหารือรวมกับสถาบัน Asia SEED  (Asia Science and Education for
Economic Development Institute) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานหอการคาญี่ปุน สถานทูต
ญีปุ่นประจํ าประเทศไทย  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และ มหาวิทยาลัยเคโอ ในการท่ีจะรวมมือในการพัฒนา
รายละเอียดของขอเสนอโครงการ เพื่อนํ าเสนอตอ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) โดย
ดร.พิสิฐ ภัคเกษม อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และท่ีปรึกษาสถาบัน Asia SEED ทํ า
หนาท่ีเปนผูประสานงานของโครงการ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การเปลี่ยนระบบสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยจากระบบ Entrance  เปนระบบ Admission ของคณะกรรมาธิการการ
ศึกษา

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสํ านกังานคณะกรรมการการอดุม
ศกึษา ไดสงรายงานผลการศกึษาวเิคราะหในเรือ่งการเปล่ียนระบบสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
จากระบบ Entrance เปนระบบ Admission ซ่ึงเสนอโดย คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร  เพื่อใหทราบ
ถึงขอมูล ขอเท็จจริง รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานและผูเกี่ยวของ มาใหมหาวิทยาลัยไดใช
ประโยชน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ท้ังนี ้ยังไมมีขอสรปุท่ีชดัเจนสํ าหรบัการด ําเนนิการ
ในปการศกึษา 2549

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมระดมสมอง

เพือ่พจิารณาหาแนวทางในเรือ่งระบบ Admission  ของมหาวทิยาลัยขอนแกนสํ าหรบัปการศกึษา 2549ใหชดัเจน

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ
6.1 การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2547
เปนตนไป และตามมาตรา 17 กํ าหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน
บุคคล  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของของมหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดประสิทธิภาพความเรียบรอยและ
เปนธรรม จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย

1) อธิการบดี         เปนประธาน
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 1 คน         เปนกรรมการ
3) กรรมการ จ ํานวน 5 คน ซ่ึงเลือกจากรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ ํานวยการศนูย/สถาบนั/สํ านกั   เปนกรรมการ
4) กรรมการ จํ านวน 1 คน ซ่ึงเลือกจากบุคลากรสายวิชาการซ่ึงไมใชประเภทผูบริหาร      เปนกรรมการ
5) กรรมการ จํ านวน 1 คน ซ่ึงเลือกจากบุคลากรประเภททั่วไป        เปนกรรมการ
6) ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 2 คน ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง        เปนกรรมการ
7) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย       เปนกรรมการและเลขานุการ
8) หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี    เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
9) หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล    เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการตาม (2) ถึง (6) ใหมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 2 ป และการไดมาซ่ึงกรรมการ
ตาม (2) ถึง (5) ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย        ท้ังนี้ คณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ี ดังนี้

1. เปนองคกรกลางบรหิารงานบคุคลของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน
2. พิจารณากล่ันกรองขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯเพื่อเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย
3. พจิารณาเสนอแตงตัง้และถอดถอนผูด ํารงต ําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตออธิการบดี



- 5 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  22/2547  ณ  วันที่  8 ธันวาคม 2547

4. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยตอสภามหาวิทยาลัย ตามที่ ก.พ.อ. กํ าหนด
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทํ าการใดๆ อันอยูในอํ านาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6. เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ทีป่ระชมุพิจารณาแลวเหน็ชอบในหลกัการการแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล เพ่ือ

ดํ าเนินการเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลในมหาวทิยาลยัขอนแกนตามทีเ่สนอ และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยั
เพ่ือพิจารณาอนมัุติตอไป

6.2 กํ าหนดการพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแกผูส ําเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประจ ําปการศกึษา 2546   และพระราชกรณียกิจอืน่ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา สํ านักพระราชวังไดแจงกํ าหนดการซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชด ําเนนิแทนพระองคพระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าปการ
ศึกษา 2546 ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2547 และพระราชกรณียกิจอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมหาวิทยาลัยได
ทราบแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ท้ังนี้จะทรงเสด็จโดยรถยนตพระท่ีนั่งถึงอาคาร
ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  เวลา 9.25 น.  การพระราชทานปริญญาบัตรจะ
แบงเปน 2 ชวง ชวงเชาจะพระราชทานปริญญาบัตรถึงเวลา 11.30 น. และพักเสวยกระยาหารกลางวัน ถึงเวลา
12.30 น. และเสด็จกลับมาพระราชทานปริญญาบัตรตอ เสร็จพิธีเวลาประมาณ 14.30 น.  จากนั้นจะเสด็จ
พระราชด ําเนนิไปทรงเปดศนูยการดแูลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพกิารแตก ําเนดิของศรีษะและใบหนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร  และทรงวางศิลาฤกษ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนยวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร  ตามลํ าดับ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3  แนวทางการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยฯ ไดรองขอให มข. พิจารณาชวยเหลือเนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากกรณีการกูเงินเงินกูพิเศษ
และยังตองถูกหักเงินเดือนหรือคาจางเพื่อชํ าระหนี้แก สอ.มข.อยู ท้ังๆท่ีไมมีหลักทรัพยเปนประกัน ประกอบกับ
อธิการบดี รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย ถูกฟองเปนจํ าเลยคดีแพง จํ านวน 3 คดี  ขอหาหรือฐานความผิดคือโมฆะ
กรรมใหระงับการหักเงินเดือนและเรียกเงินคืน     ในการด ําเนนิคดดีงักลาวศาลจงัหวดัขอนแกนไดนดัผูเกีย่วของ
ไกลเกล่ียเพือ่หาขอยุตแิละในระหวางการไกลเกล่ียนัน้ ผูพพิากษาในฐานะประธานผูไกลเกล่ีย ไดขอให มข. หาแนวทาง
แกไขเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนใหกบัสมาชกิ สอ.มข. ซ่ึง มข.ไดศกึษาขอเท็จจรงิตางๆท่ีเกดิขึน้และตระหนกัถงึความ
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จ ําเปนในการตดัสินใจเรือ่งดงักลาวโดยเหน็วา ผูท่ีมีหลักฐานและขอเท็จจรงิปรากฏวายังคงตองช ําระหนีอ้ยูโดยไมมี
หลักทรพัยเปนประกนันัน้ควรไดรบัการแกไขโดยเรว็ และในระหวางการแกไขท่ียังไมสํ าเรจ็นัน้ควรไดรบัการคุมครอง
ชัว่คราว และเห็นวาวธีิท่ีเหมาะสมคอืเสนอให สอ.มข.พจิารณาระงบัการหักเงนิเดอืนเปนการชัว่คราวและแกไขเหตคุวาม
ไมมีซ่ึงหลักทรพัยโดยเรว็ อธิการบดจีงึไดไปประชมุรวมกบัคณะกรรมการด ําเนนิงาน สอ.มข. เพือ่ขอให สอ.มข.พจิารณา
บรรเทาความเดอืดรอนของสมาชกิท่ีเปนบคุลากร มข. โดยระงบัการหักเงนิเดอืนไปพลางกอน สํ าหรบับคุคลทีไ่มมีหลักทรพัย
หรอืหลักทรพัยบกพรอง ซ่ึงตอมาไดรบัแจงวา สอ.มข. ไมสามารถระงบัหักเงนิเดอืนตามทีอ่ธิการบดเีสนอได   นอกจาก
นัน้ในระหวางการไกลเกล่ียครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2547 มหาวทิยาลัยไดเสนอให สอ.มข. แยกหนีเ้งนิกู
พเิศษออกจากเงนิกูสามัญเพือ่เสนอใหระงบัการหักเงนิเดอืนในเงนิกูสวนนัน้ ซ่ึงกไ็ดรบัแจงวาไมสามารถท ําได
                     มหาวิทยาลัยไดพยายามดํ าเนินการแกปญหาเปนขั้นตอน แตดวยกลไกในการบริหารงานของ
สอ.มข.ในปจจุบัน อาจไมเอื้อตอการแกไขปญหาดังกลาวได ทาง มข. จึงไมมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการเปน
ผูพิจารณาตัดสินใจตามหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น มข.จึงมุงเปาหมายในการบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากร มข.
โดยที่ประชุมผูบริหารในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2547 ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการ และเสนอ
ตอศาลจังหวัดขอนแกนในการไกลเกล่ียคดี ท่ีไดมีขึ้น ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2547 ดังนี้

1. มข.จะพิจารณาระงับการหักเงินเดือนสมาชิกไปพลางกอนจนกวาสมาชิกผูกูเงินและยังคงถูก
หักเงินเดือนชํ าระหนี้อยู จะมีหลักทรัพยท่ีพึงมีตามสัญญา หรือจะมีหลักทรัพยท่ีผูกูเห็นชอบ
หรือ มีคํ าส่ังศาลหรือคํ าพิพากษาของศาลซึ่งตัดสินไวชัดเจน

2. สมาชิก สอ.มข. ท่ีจะไดรับการระงบัหักเงินเดือน ไดแก
2.1 สมาชิกท่ี สอ.มข. ตรวจสอบแลวแจงวา ไมมีหลักทรัพยหรือมีแตไมสมบูรณ หรือมีแต
     บกพรอง หรือ
2.2 ผูรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนเห็นวา มีขอเท็จจริงและ

มีเหตุผลท่ีควร ไดรับการคุมครองชั่วคราว
2.3 ผูฟองคดีตอศาลยุติธรรมและมีเหตุผลท่ีควรไดรับการคุมครองชั่วคราว

3. หนี้ท่ีจะระงับการหักเงินเดือนไดแก หนี้เงินกูพิเศษ ในกรณีท่ี สอ.มข. ไมสามารถแยกเงินกู
     พิเศษได ก็จะระงับการหักเงินเดือนเพื่อชํ าระเงินกูท้ังจํ านวนตามสัญญา

รวมทั้งการดํ าเนินการอื่นๆ ซ่ึงเปนมาตรการคุมครองชั่วคราว เพื่อใหกระบวนการแกไขสามารถกระทํ าได  ซ่ึงมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
                    จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตเิหน็ชอบในหลกัการตามทีร่องอธกิารบดฝีายกิจการพเิศษเสนอ และมี
ขอเสนอแนะเพิม่เตมิเพ่ือแกไขปญหาระยะยาว ดังน้ี

1. มหาวิทยาลัยควรหักเงินเดือนของบุคลากรเพื่อชํ าระหนี้แกสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด ภายใตเง่ือนไขวา ตองมีเงินเดือนเหลือเพ่ือการครองชีพไม
นอยกวาจํ านวนหน่ึง (เชน 40%) และหน้ีเงินกูทีจ่ะหกัได ไดแก หน้ีเงินกูสามญัหรอืฉกุเฉนิ
หากเปนเงินกูโครงการอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีกอน

2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรปรับโครงสรางคณะกรรมการดํ าเนินงานให
มีผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมดวย และใหมีกลไกทีม่หาวทิยาลยัจะไดตรวจสอบได
เพ่ือพิทักษผลประโยชนและสรางความมั่นใจแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
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6.4 ผลการรับสมัครสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง จํ าแนกตาม
คณะ/สาขาวิชา  ประจํ าปการศึกษา 2548

ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุม ความวา ตามที่ไดเปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจํ าปการศึกษา 2548 นั้น   ขอเสนอขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับจํ านวน
ผูสมัครสอบ  จํ านวนรับ  จํ าแนกตามคณะ/สาขาวิชา  โดยสรุปมีจํ านวนผูสมัครทั้งส้ิน 38,777 คน  มีจํ านวนรับได
3,146 คน  และจํ านวนที่ประกาศใหมารับการสัมภาษณ 4,667 คน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

    

              (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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